

FOR IMMEDIATE RELEASE

Tuesday, July 1, 2025



CONTACT:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

1.510.499.3419

krivera@alamedaalliance.org

**TUYÊN BỐ CỦA ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH VỀ ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM
MEDICAID CỦA LIÊN BANG**

Việc Thượng Viện thông qua dự luật điều chỉnh ngân sách sẽ cắt giảm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tác động tiêu cực đến các bệnh viện địa phương, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, doanh nghiệp và hàng nghìn cư dân địa phương.

Alameda, CA – Alameda Alliance for Health (the Alliance) là chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hơn 410,000 cư dân Quận Alameda và phục vụ hơn 1 phần 4 số cư dân của quận đã ghi danh tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe do Medi-Cal quản lý và các nhóm đối tượng chưa được phục vụ đầy đủ khác.

Vào đầu ngày hôm nay, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua **dự luật điều chỉnh ngân sách** trong đó cắt giảm mạnh Medicaid, từ đó sẽ gây ra tác động to lớn đến cư dân Quận Alameda, người dân California và cả người Mỹ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng dự luật điều chỉnh ngân sách sẽ khiến mức chi tiêu liên bang cho Medicaid giảm đi gần \$800 tỷ trong mười năm và hơn mười triệu người sẽ mất bảo hiểm Medicaid tính đến năm 2034.

Theo Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, có tới 3.4 triệu người dân California đứng trước nguy cơ mất bảo hiểm y tế và ước tính \$28.4 tỷ tiền tài trợ liên bang sẽ gặp rủi ro nếu dự luật được thông qua thành luật. Khoản cắt giảm ở quy mô này sẽ dẫn đến tình trạng mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên diện rộng, làm mất ổn định hệ thống mạng lưới an toàn và tác động tiêu cực đến nền kinh tế địa phương và tiểu bang. Những khoản cắt giảm gây hại này **cũng sẽ buộc các nhà lập pháp California phải đưa ra những quyết định khó khăn, cắt giảm thêm phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, dẫn đến giảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc, tác động tiêu cực đến kết quả về sức khỏe trong cộng đồng địa phương và gây ảnh hưởng có hại cho các nhà cung cấp mạng lưới an toàn.**

Tổng Giám Đốc Điều Hành của Alliance, Matthew Woodruff, cho biết: "Dự luật này sẽ tác động đến mọi khía cạnh trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cấp độ địa phương và quốc gia của chúng ta". "Dự luật đe dọa đến hoạt động sức khỏe của một số nhóm cư dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng chúng ta – bao gồm trẻ em, gia đình và người cao tuổi. Khi Hạ Viện cân

nhắc về phiên bản dự luật này, tôi kêu gọi họ phản đối những khoản cắt giảm gây hại này đối với các dịch vụ mạng lưới an toàn quan trọng, bao gồm chương trình Medicaid.”

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.alamedaalliance.org.

###

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dễ tiếp cận và hợp túi tiền cho cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị Alliance, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance cho thấy tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 410,000 trẻ em và người lớn thông qua Medi-Cal và các chương trình Alliance Group Care được Ủy ban Quốc gia về Bảo đảm Chất lượng (National Committee for Quality Assurance, NCQA) chứng nhận.